

สอบครูผู้ช่วยผ่านแค่จ๊ีบๆ 20%

นำเสนอเมื่อ : 22 ต.ค. 2558

สอบครูผู้ช่วยผ่านแค่จ๊ีบๆ 20%

จากจำนวนทั้งหมดที่ลงสนามแข่งขันกว่าแสนคน/มองไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยออกโจทย์

ผลสอบครูผู้ช่วยสอบผ่านเพียง 19.12% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดกว่าแสนคน หลังจากให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ และสาขาคณิตศาสตร์มีผู้สอบได้มากที่สุด ส่วนสาขาภาษาเยอรมันไม่มีผู้สอบผ่าน เลขชาย กพฐ.มองไม่ใช่ขอสอบยากกว่าที่ผ่านมา แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวผู้สอบ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดสอบใน 111 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จำนวน 1,611 อัตรา มีกลุ่มวิชาที่ประกาศสอบ จำนวน 44 กลุ่มวิชาเอก ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 104,265 คน ขณะนี้ทาง สพฐ.ได้ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 19,940 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยเขตพื้นที่ ที่มีผู้สอบผ่านจำนวนมากที่สุดคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 57.75 และน้อยที่สุดคือ สพป.นราธิวาส เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 0.12 ขณะที่ สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดสอบ 6 กลุ่มวิชา แต่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้เลย

"ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มวิชาที่มีผู้สอบได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณิตศาสตร์ จำนวน 2,549 คน สังคมศึกษา 2,463 คน คอมพิวเตอร์ 2,071 คน ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1,895 คน และภาษาอังกฤษ 1,852 คน กลุ่มวิชาที่มีผู้สอบแข่งขันได้น้อยที่สุด ได้แก่ กายภาพบำบัด 1 คน กิจกรรมบำบัด 3 คน จิตวิทยาคลินิก 3 คน ดุริยางคศิลป์ 4 คน ช่างยนต์ 5 คน และประวัติศาสตร์ 6 คน ขณะที่กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้คือ กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2 เปิดสอบ 1 อัตรา มีผู้สมัครสอบเพียง 3 คนเท่านั้น" เลขาฯ กพฐ.กล่าว

นายการุณกล่าวต่อว่า จากนี้ สพฐ.จะต้องเร่งบรรจุครูให้ทันเปิดภาคเรียน 2559 สำหรับบางเขตพื้นที่ที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในบางกลุ่มวิชา หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะบรรจุ ดนมินโบายที่จะให้ข้อบัญญัติผู้สอบแข่งขันได้ข้ามเขต โดยยึดตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว.15 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาเยอรมันที่ให้ สพม.2 เปิดสอบใหม่ ซึ่งในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ตนจะประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เพื่อขอความร่วมมือในการขอใช้บัญชีข้ามเขต ทั้งนี้ เมื่อดูจากภาพรวมแล้วพบว่า มีผู้สอบผ่านเกณฑ์เกือบ 20% ดนมองว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นข้อดีจากการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ และที่สำคัญขณะนี้ยังไม่มีกรณีร้องเรียนปัญหาการทุจริตเข้ามา

"จะว่าข้อสอบที่มหาวิทยาลัยออกจะยากกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะแนวทางของข้อสอบจะอยู่ในกรอบที่ทาง สพฐ.กำหนด เพียงแต่ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบเท่านั้นเอง และคิดว่าที่มีคนสอบได้ไม่มากนัก ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ตัวผู้สอบเอง".

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 22 ตุลาคม 2558](#)